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------------------------------------------------ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา 

 

 (นายอัครวทิย  สุมาวงศ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

 ประธาน  :  เมื่อครบองคประชุมแลว ผมขออนุญาตเปดการประชุมครับ 

 ในคราวที่แลวเราคางอยูที่เราจะมาดูกันคราวนี้คือ เร่ืองของการสรุปผลการสัมมนา 

ใชไหมครับ ของคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศ ใชไหมครับ ๓ ครั้ง แลวก็เขาใจวาของ

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดวย ที่ไดจัดการสัมมนาไป ขอดูสรุปผล  

ถาสรุปผลไดเราก็จะสงสรุปผลนั้นไปใหทางสภารางรัฐธรรมนูญตอไป แลวก็มีอะไรอีกไหม เขาใจวาจะมี

เร่ืองการวเิคราะหความคิดเห็นขององคกร คร้ังที ่๑ ซึ่งคางอยูวาเราจะมาดูรายละเอยีดกันวาสมควรสงไป

หรือไมดวย อันนีก้็ขอเรียนเพื่อทราบขอมลูเปนการภายในวา เขาใจวาไดมีการกาํหนดวนัลงประชามติที่

แนนอนแลวนะครับ คือวันที ่๑๙ สิงหาคม เพราะฉะนั้นงานทั้งหมด คือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ถาหากวา

ประชามติไมผานกห็มายความวาสภารางรัฐธรรมนูญจบวันนั้นสิน้สุดลงในวนันั้น ถาสภารางรัฐธรรมนูญ

ผานและถาประชามติผานกค็าดหมายวาขั้นตอนของการทูลเกลาฯ กค็งไมนานนัก คงไมส้ินเดือนสิงหาคม 

เพราะฉะนัน้งานของสภารางรัฐธรรมนูญทั้งหมดจะจบภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ทานมานิจมอีะไรหรือ 

ไมครับ เชิญครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมขอคิดตามมาเชนเดียวกับทานประธานวา

จะมีการลงประชามติกนัคอนขางจะแนนอนในวันที่ ๑๙ สิงหาคม เพราะฉะนั้นงานทุกสิง่ทุกอยางมันจะตอง

รีบทําใหเสร็จกอน คือผมคิดวาทีน่าจะตองทาํใหเสร็จกอน 

 ประธาน  :  ทานนิดเดียวครบั ถาจะเปนเรื่องนัน้ขอเปนเรื่องอื่นไดไหม หรือจะเอาตอนนี ้

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กน็าจะคุยกนัเสยีเลยนะครับ ไมอยางนัน้เวลามันเนนินานไปวา

อะไรที่เราจะไปเสร็จหลังจากการพิจารณาในสภารางรฐัธรรมนูญแลว ผมคิดวามนัไมควรทําแลว เมื่อเร่ือง

เขาสูสภาแลว ในการพิจารณาเพื่อแกไขระหวางวนัที ่๑๑ – ๓๐ มถิุนายน งานทกุสิง่ทกุอยางตองจบครับ 

ถาไมจบแลวทาํไปเปลาประโยชน ก็คิดวานาจะเปนอยางนั้นนะครับ เร่ืองแรกผมหารือในเรื่องนีก้อนแลวกนั

วาเราควรจะใหจบกอนที่สภาจะพจิารณาวันที่ ๑๑ – ๓๐ มถิุนายนเสยีกอนนะครับ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ           นวพร ๑/๒ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ทานวรพจนครับ 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมขอกรุณาผานกอนครับ 

 ประธาน  :  นดิเดียวไดไหมครับ เพราะวาเมื่อกี้เราถือวารับรองรายงานการประชมุแลว  

เราเขาตามวาระสักนิดหนึง่ แลวเดี๋ยวไปเรือ่งนัน้ไดไหม  

 ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา คือรายงานความคืบหนาสรุปผลการสัมมนาของ 

อนุกรรมาธกิารสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทัง้ในและตางประเทศ ๓ เร่ือง ที่มาและอํานาจหนาที่ของ

วุฒิสภาระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน สิทธิเสรีภาพของชาวไทย รวมทั้งสรุปผลการเลือกตั้ง การรบัฟง

ความคิดเหน็ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑ ไมทราบทานวรพจนทานจะกรุณา ของทานวจิิตรทานสง

เอกสารแลวหรือครับ  

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  สงแลวครับ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขามไปที่ของคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญนะครับ วันนีท้านจะเสนอสรุปการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง สส. และ สว. ป ๒๕๔๑ ซึง่ความจริงทานยังคางสรุปอยู ทาํหรือยังครับ 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ทําเรียบรอยแลวครับ 

 ประธาน  :  เชิญทานวรพจนกอนนะครับ เพราะวาตามวาระ ก็คือวาวนันี้จะรายงาน 

ความคืบหนาของคณะของทานนะครับทีย่ังคางอยูคือ เร่ืองที่เราจะสรุปผลการสัมมนานะครับ ซึง่ทานทาํ 

ไปแลว ๓ คร้ัง แตวาสรุปเปนทางการเพื่อสงรายงานไปนะครับ ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาระบบ 

การเลือกตั้งแบบสัดสวน สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และกย็ังมีเร่ือง 

อีกอันหนึง่ คือสรุปผลการวิเคราะหการรับฟงความคิดเหน็ขององคกรตามรัฐธรรมนญู คร้ังที่ ๑ นะครับ  

ก็ขอเชิญทานวรพจนครับ 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมจะขอความกรณุารออาจารยนครินทรสักนดิหนึง่ไดไหมครับ 

ขอใหทานอื่นรายงานไปกอนไดไหมครับ 

 ประธาน  :  เชิญทานวัชราครับ สําหรับเร่ืองของคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน เนื่องจากทานวิจิตรเดี๋ยวคงมา 

แตผมไดรับมอบใหรายงานกอน สําหรับการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สส. สว. นั้น ไดทําเรียบรอยแลว สําเร็จเสร็จส้ินเมื่อเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกาเมื่อคืนนีน้ะครับ โดยที่เราไดศึกษา

จากพระราชบญัญัติการเลือกตั้งเดิม และพระราชบัญญตัิเลือกตั้งทองถิ่นที่ใชอยูในปจจุบัน โดยระเบียบ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ                    นวพร ๑/๓ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ขอกําหนด ขอบังคับ คําสัง่ หนงัสือส่ังการตาง ๆ ที่มีอยูในสมัยกอน เอามาประมวลไวหมดเพื่อวาบางอยาง

ที่อยูในระเบียบอยูในขอกําหนดหรือขอบังคับ มีความสาํคัญสามารถที่จะเอามาลงไวในพระราชบัญญัติได 

ก็เอามาลงไวในพระราชบัญญัตินะครับ โดยมีขอสังเกตเอาไว แลวก็เนือ่งจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมได

กําหนดในกรอบของการออกกฎหมายเลือกตั้งไวเลย เพราะฉะนัน้เราจึงตองศึกษาแลวก็เอาของ

ตางประเทศอะไรมาดวย เชน จากประเทศญี่ปุน เปนตน  

 สรุปผลการศึกษาก็มีครบถวนตั้งแตบททั่วไป เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง ผูสมัครรับ

เลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง สําหรับการสนับสนุนการรณรงค 

หาเสยีงเลือกตั้งโดยรัฐ คาใชจายในการเลือกตั้ง การสงัเกตการณเลอืกตั้ง การดําเนินการ กรณีเลือกตั้ง

เปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม การลงคะแนนเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งนีม้ีเพิ่มเติมจากเอกสาร 

ที่ใหไปอยูนิดหนึง่นะครับ แลวในฉบับที่สมบูรณที่จะนําสงจะมีขอความเปนขอ ๑๒.๑ เร่ิมตนดวยคําวา  

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตองเปนไปโดยตรงและลับ ซึ่งเรื่องนี้ในเดมินั้นอยูในรัฐธรรมนูญ แตรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ไมไดเขียนเอาไว ทั้งนี ้เราเติมในรัฐธรรมนูญแลวนะครับ อยางนัน้กห็มดปญหาครับ  

 ตอไปเปนเรื่องของขอ ๑๓ การนับคะแนนเลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้ง การคดัคาน

การเลือกตั้ง และสุดทายก็คอืบทลงโทษครับ ปรากฏรายละเอียดในเอกสารทีน่ําเสนอนี ้ครบถวนครับ 

ขอบคุณครับ 

 ประธาน  :  ครับ นาจะไมมปีญหาอะไรนะครบั เอกสารนี้ก็เปนเรื่องของการศึกษา

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญเดิมที่ใชอยูในปจจุบนั ซึง่เขาจะตองมายกรางกฎหมายใหม อันนี้ก็

ศึกษามาก็อาจจะศึกษามาใหเหน็วาเปนอยางไรกอนการพิจารณา เพราะฉะนัน้ผมคิดวาที่ประชุมจะเหน็

เปนอยางไรที่เราจะสงผลการศึกษานี้ไปใชประกอบการพิจารณา เวลาสงไปก็ใชขอความที่สมบูรณที ่

ทานพูดเมื่อกีน้ี้ขอ ๑๒.๑  กเ็ห็นชอบนะครบั  

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ระเบียบวาระอืน่ ๆ  เกีย่วกับเร่ืองอนุกรรมาธิการตรวจราง

รัฐธรรมนูญหรือเปลา เร่ืองอื่น ๆ คืออยางนี้ครับ อยากหารือทานประธาน คือผมทราบวาไดมีการตกลงกนั

ภายในวาจะมกีารลงประชามติในวนัที ่๑๙ สิงหาคม คอนขางจะแนนอน เพราะเดิมกําหนดวาวนัที่ ๒ 

กันยายน ทีนีเ้นื่องจากสถานการณตาง ๆ กไ็ดคุยกันวานาจะเปนวันที ่๑๙ สิงหาคม----------------------------- 

 

                     - ๒/๑ 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ                สุรียรัตน ๒/๑ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้ตามกาํหนดการวันที ่๔ มิถนุายน ก็จะพิจารณาคําแปรญัตติของ สสร. กรอบที่ ๑ วันที่ ๕ 

มิถุนายน พิจารณาของกรอบที่ ๒ ที ่สสร. ทานไดยื่นไว วันที่ ๖ มถิุนายน พิจารณากรอบที่ ๓ วนัที่ ๗  

มาสรุปอีกทหีนึ่ง วนัที ่๘ วันที่ ๙ ฝายเลขานุการไปทํางาน วันที่ ๑๐ กส็งรางที่ไดมีการแปรญัตติแลวสงให 

สสร. ในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬกิา ของวนัที ่๑๐ มิถนุายน อันนีห้ลังจากนั้นก็จะเขาไปพิจารณากันในที่ประชุม

ของสภารางรฐัธรรมนูญระหวางวันที่ ๑๑ – ๓๐ มิถนุายน นั่นหมายความวาอะไรทีผู่แปรญัตติยังไมตกลง

และขอสงวนไวเราจะมาพูดกันในสภาในวนันัน้ เพราะฉะนัน้ในงานของเรา เราทาํงานสนองสภาราง

รัฐธรรมนูญ แลวก็ทีจ่ะเกิดผลโดยตรงคือเราทาํงานเพื่อใหคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญไดเอาไป

ประกอบในการพิจารณาดวย ผมถึงคิดวาการใดที่เรากะวาเราจะทาํหลังจากนีน้ะครบั อยางหลงัจาก 

วันที่ ๓๐ มิถนุายน มนัไมนาจะเกิดประโยชนแลว ผมคิดวาอยากใหทบทวนในเรื่องนีว้าอะไรบางที่เราคิดวา 

เราจะทาํ แลวก็ผลลัพธมนัจะเกิดขึ้นหลังทีส่ภาเขาพิจารณา ผมคิดวานาจะไดทบทวนวาเราควรจะทําตอไป

หรือไมอยางไรครับ 

 ประธาน  :  ครับ งานของสภาที่จะเสร็จวนัที ่๓๐ มนักม็ีเรื่องของการยกรางรัฐธรรมนูญ 

ขณะเดียวกนักฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูก็ทําตอไปอีกหนอยหนึง่ ซึง่ก็ตองเสร็จภายในกําหนดอยางที ่

เราเรียนนะครบั เชิญครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธาน ขออนุญาตทานกรรมาธิการทุกทาน

ครับ ผมเหน็ดวยกับทานมานิจทีว่า เมื่อทกุอยางมนัตกผลึกในวนัที่ ๓๐ มถิุนายนแลว บทบาทภาระหนาที่

ของคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการของเรา รวมทั้งอนกุรรมาธิการทัง้ ๓ อนุกรรมาธิการนะครับ ก็นาที่จะ

หมดลง เพราะวาทุกสิง่ทกุอยางมันตกผลกึไมสามารถทีจ่ะไปทาํอะไรใหรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนแปลงกวานัน้

อีกแลว ซึง่กห็มายถงึวาทุกอยางทุกอนุกรรมาธิการ รวมทั้งของวิชาการดวย หากจะไปจัดสัมมนาหลัง 

วันที่ ๓๐ มิถนุายน ก็ไมนาจะเปนประโยชนเพื่อจะมาใชในการรางรัฐธรรมนูญแลว เพราะรางรัฐธรรมนูญ 

ไดตกผลึกไมสามารถจะเปลีย่นไดในวนัที่ ๓๐ แลวผมกข็อกราบเรียนวา เมื่อเชาวทิยุเขาบอกวา ครม. 

อนมุัติงบประมาณให กกต. ๒,๐๐๐ ลานบาท ในการเผยแพรรัฐธรรมนูญเพื่อจะประชามติ ซึ่งตรงนี้มนั

นาจะเปนบทบาทของ กกต. แลว แลวก็ของรัฐสภาก็มบีางสวนในการออกเผยแพรเพื่อใหประชาชนได 

เขาใจรัฐธรรมนูญที่รางและตกผลึก แลวเพื่อจะไปทาํจริงในวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ก็เหน็ดวยกับพีม่านิจครับวา 

นาจะจบลงบทบาทของคณะกรรมาธกิารวิสามัญวิชาการ รวมทั้งอนกุรรมาธิการทัง้ ๓ คณะดวยครับ 

 ประธาน  :  เชิญทานพิเชยีรครับ 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คืออันนีก้็ดวยความเคารพนะครับ ทานมานจิกับทานเสริมเกียรต ิแตวา 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ                สุรียรัตน ๒/๒ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ผมมองวาภารกิจของเราอาจจะยังไมจบภายในเดือนมิถนุายน ทั้งนี้เนื่องจากวายังมีกฎหมายลกูอีก ๓ ฉบับ

ที่จะตองออกมา ซึง่กฎหมายลูกทัง้ ๓ ฉบับนี้ ทางคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนผูรางนะครับ  

แตวาทาง สสร. เราก็สามารถที่จะใหความคิดเห็นไปได ซึ่งตรงนี้แมหลงัการลงประชามติแลว กฎหมายลูก 

๓ ฉบับนีก้็ยงัมีความสาํคัญมาก ผมคิดวาจะเปนไปไดไหม ถาเผื่ออนกุรรมาธิการตาง ๆ ของเราหรือ

แมกระทัง่ตัวกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ จะอยูชวยดูชวยทําหนาที่ตอไปอีกสักนิดหนึ่ง เพราะวากฎหมาย 

๓ ฉบับนีก้็มีความสาํคัญมากในทางปฏิบัตินะครับ คือกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง แลวก ็

กฎหมาย กกต.   ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูแมจะเปนผูราง ๓ ฉบับนี ้แตก็ยังสามารถขอ

ความเห็นจาก สสร. ไดดวยนะครับ อันนี้ผมก็ขออนุญาตเสนอไวครับ ขอขอบคุณครับ 

 ประธาน  :  ขอเชิญทานมานิจครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็เห็นดวยกับคุณพิเชียรนะครับ ที่บอกวาภารกิจมนัไมไดเสร็จ

เด็ดขาดลงไปในวนัที ่๓๐ มถิุนายนหรอก มันตองกฎหมายลูกอกี ๓ ฉบับที่จะตองพจิารณา แตวางานใน

คณะกรรมาธกิารของเราบางอนุกรรมาธิการ เชน อนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญจบแน ๆ มันไมตอง 

ไปตรวจอะไรอีกแลว ผมคิดวาถาอนกุรรมาธิการไหนมันจบก็ตองจบ แลวก็ในดานวิชาการขอโทษทีจ่ะตอง

พูดถึงดานวิชาการวา จริงอยูเร่ืองรัฐธรรมนูญมันจบวนัที่ ๓๐ มถิุนายน แตเราจะทาํงานไปจนถงึวนัที ่๓๐ 

มันคงจะไมเกดิผลเชนเดียวกัน ตองมีเวลาไวทาํเอกสาร มีเวลาสงเอกสารไปใหเขาพิจารณาดวย 

เพราะฉะนัน้ไมใชวันที่ ๓๐ ตองทําเสร็จกอนนัน้ดวยนะครับ แลวก็งานที่จะไปสนับสนุนการตรวจราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนั้น กน็าจะเปนความรูในเรื่องที่เกีย่วกับที่จะบรรจุในกฎหมายประกอบ 

รางรัฐธรรมนญูเทานั้น มนัไมควรจะเปนเรื่องอื่นแลว ควรจะจํากัดบทบาท จํากัดอาํนาจหนาที่ใหดี 

กําหนดใหดนีะครับ ไมไดหมายความวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังไมเสร็จ แลวก็ทาํอะไรตออะไร

นอกเหนือไปจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คงจะไมไดนะครับ คงจะ Focus ไปเฉพาะกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ประธาน  :  อยางทีท่านมานิจพูดคือ งานแรกที่จบเสร็จเด็ดขาดของคณะกรรมาธิการนี ้

คือ งานเกีย่วกบัการตรวจรางรัฐธรรมนูญ เพราะวาถารัฐธรรมนูญเขาเสร็จ เราจะเสรจ็กอนรัฐธรรมนูญเสร็จ 

จากสภาดวยซ้ํา เพราะวาตรวจรางรัฐธรรมนูญเราตรวจใหยกรางรัฐธรรมนูญ ก็คืออยางที่คุยกันคราวที่แลว

วารัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จะตองสงใหแก สสร. ในวนัที่ ๑๐  

เพื่อวนัที ่๑๑ เขาจะไดเปดสภารางรัฐธรรมนูญ จะไดมีการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่ ๑๑ 

มิถุนายนในเรือ่งนัน้ไป เพราะฉะนัน้งานของเราตองเสรจ็ของคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธกิาร เกี่ยวกับ

การตรวจรางรฐัธรรมนูญตองเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ซึ่งเรายังคยุกนัอยูวาจะประชุมวนัไหน อาจจะตอง 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ                สุรียรัตน ๒/๓ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ประชุมวนัเสารหรือวันอาทิตย คร้ังที ่๑๐ นี ่นัน่เปนงานแรกที่จะเสร็จจากคณะเรา หลังจากนัน้ก็จะมีแนนอน 

รายงานของเราเกี่ยวกับการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับยังคงทําตอไป เพราะวาเขาก ็

เร่ิมแลว เราตองวางแนวการทําอันนัน้ แตวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนัน้เปนเรื่องแปลก เพราะวาถาดู

จริง ๆ แลวไมเกี่ยวกับสภารางรัฐธรรมนูญเลย รัฐธรรมนญูที่เขียนเขียนใหเปนเรื่องของยกรางรัฐธรรมนูญ

เทานัน้ แตวาก็ไปเขียนคําจะพิมพตกพมิพผิดอะไรสักคําอยูจุดหนึ่งวา แทนที่จะเขียนคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ไปเขียนเอาสภารางรัฐธรรมนูญ ก็ไดมีการคุยกนัแลวครับวาตกลงยกรางรัฐธรรมนูญ 

จะทาํ แลวก็จะเอาเขาสภารางรัฐธรรมนูญ ไมใชใหพูดอะไรใหดูนิดเดียว เพราะวาไมไดทําอะไรเลย  

จริง ๆ แลวมนัไมใช เพราะแมกระทัง่การสงรางนี้ไปยงัสภานิติบัญญัติแหงชาติ รัฐธรรมนูญก็กาํหนดให 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญสง แตมันไปเขียนผดิที่อยูทีห่นึ่ง มันมีผิดที่ครับก็ดูกันแลว ก็เขาใจวา

เทาที่คาดหมายกันไว เขาใจวาวนัที่ ๒๐ สิงหาคม จะมีการประชุมสภารางรัฐธรรมนญู เพื่อพิจารณา

กฎหมาย ๓ ฉบับนะครับ แลววนัที ่๒๑ ซึ่งเปนวนัสุดทายของ ๔๕ วันนัน้นับต้ังแตวันที่เสร็จ เมื่อประชุม 

วันนั้นแลวเขาก็สงรางนัน้คืนใหยกรางรัฐธรรมนูญ และยกรางรัฐธรรมนูญจะสงให สนช. ในวันที่ ๒๑ 

สิงหาคม เทาที่กําหนดกันไวคราว ๆ นะครับ เพราะฉะนัน้ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนเปนอยางนี้  

แตวางานที่จะตรวจของเรากต็องมี ของเราตองไปประสานกับยกรางรัฐธรรมนูญในการตรวจ ๓ ฉบับนั้น  

แตส่ิงที่ทานมานิจยกขึ้นมาพูดก็คงจะเกี่ยวพนักนัวา ผลงานการสัมมนาก็ด ีคงจะเปนเรื่องของคณะ 

อนุกรรมาธกิารสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศก็ดี ของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญกด็ี ถาจะมีขอใหคํานึงถงึเวลาและประโยชนที่จะไดแกงานนะครับ เพราะวาถาทาํชามันจะ 

ไมมีประโยชน เทาที่ดูรูสึกคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการจะมีสัมมนาตออีกสกั ๓ คร้ังใชไหม ถาผมจาํ 

ไมผิด ซึ่ง ๓ ครั้งมันกน็าจะทาํไดภายในเร็ว ๆ นี ้ถาทาํใหไดภายในเดือนมิถนุายนอยาเลยเดือนมิถนุายน  

ก็นาจะ โอ.เค. ถาการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ สวนของทานวิจติรเองก็คงจะไมมี

สัมมนาอีกแลวใชไหมครับ 

 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ เหน็คณะทาํงานอยากจะใหทาํ Focus 

Groups หลังจากที่เขายกรางรัฐธรรมนูญแลวสัก ๑ คร้ัง 

 ประธาน  :  ยงัไมมีเวลาเลยบอกให 

 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  แตวาผมเองก็เห็นวาจริง ๆ ของเรากพ็รอมหมดแลวที่เสนอ 

นะครับ 

 ประธาน  :  ในเรื่องของการสัมมนานีก่็ฝากทานไปดวยนะครับ ก็เหลอือยูอยางเดียว 

ถาอยางนั้น ทานมานจิก็ในเรื่องการสัมมนามันหมดไปกจ็ะเหลืออยูเร่ืองของการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ใชไหมครับ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ                สุรียรัตน ๒/๔ 

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  เอกสารทางวิชาการผมก็เขียนอยางนี้นะครบัทานประธานวา  

สงไปแลวเราดจูากที่เราสงไปคราวที่แลว ผลงานของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญนะครับ  

กวาจะพมิพเสร็จ กวาจะตรวจของเราทีน่ี่ แลวกวาจะสงไป แลวหนังสือมันจะเดนิอีกก็ตองมีเวลาพอสมควร 

ไมใชวาเขาประชุมสภารางรัฐธรรมนูญเสรจ็วันที่ ๓๐ เราก็สงวนัที่ ๓๐ คงไมไดหมายความอยางนัน้นะครับ   

ตองสงไปกอนครับ เพื่อใหเกดิประโยชนในการที่เขาจะไปอานดูแลว ถาเผื่อจะมกีารปรับแกอะไรได ถาสงไป

วันสุดทายมันก็ไมเกิดผลอยางที่ไดเรียนไปแลว 

 

 

                     - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมรนญู และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นวพร ๓/๑ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เชญิครับ ทานประวิทย 

  นายประวทิย ทองศรีนุน  :  ผมขอเสนอความเห็นวาทุกอยางที่จะจบมนัก็จบ แตวาใน 

เชิงวิชาการมนัไมมีจุดจบในเชิงประมวลในเชิงสรุปประมวลที่วาจะทาํเปนเลมเปนอะไรในเชิงวเิคราะหที ่

เราทาํมาแลว ซึ่งจะเปนผลงานรวบรวมจากคณะตาง ๆ แลวที่เราสงไปมันคอนขางดบิ ๆ ทนีี้ถา 

คณะอนุกรรมการลองไปประมวลสรุปในเชิงเปนผลงานวิชาการในเชงิสรุปผลอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เสนอ

มา มนัสงผลตอรางอยางไรทีจ่ะไปทําประชามติ เพราะบางเรื่องบางราวที่เราสรุปเราเอาก็ได ไมเอาก็ได ทนีี้

เอาหรือไมเอาเราก็ไมวา แตวาผลทายสุดรางที่สมบูรณเรามาวิเคราะหอีกทหีนึง่ วากอนที่เขาทาํประชามต ิ

นั้นมนัในเชิงวชิาการมนัสะทอนถึงความดคีวามงามของรางรัฐธรรมนญูฉบับนี้อยางไร เปรียบเทียบ 

ทั้งในและตางประเทศครับ 

  ประธาน  :  เราจะคุยเรื่องนี้ใหจบหรือเอาเรือ่งของอนกุรอบ ๒ ใหจบเสยีกอน ขอมูล

ขาวสารที่คางอยูเร่ืองใหญนะครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ครับ ทีท่านประธานเสนอแนะวาการทํางานภายในมิถนุายนนัน้ 

ก็คิดวา คณะอนุกรรมาธกิารคณะนี้ก็คงจะเหน็ดวยตามนั้น แตวาจะจดัทําไดแคไหนเพียงใดก็ดูอีกที สําหรับ

ความเห็นของทานประวทิยนั้น ความจริงเปนความตั้งใจของคณะอนุกรรมาธิการนี้อยูแลวในการทีจ่ะทาํ

ความเห็นทางวิชาการไวทัง้หมด ถงึแมวาจะไมเขาไปอยูในรางรัฐธรรมนูญก็อยากจะใหเปนหลกัเปนฐานไว

วา เรามองรางรัฐธรรมนูญนี้ในทางวิชาการอยางไรไวเพื่อเปนการศึกษาทางวิชาการ สําหรับรายงาน

เพิ่มเติมนั้นบงัเอิญทานประธานคณะอนุกรรมาธิการกย็งัไมมา ผมยงัไมปรึกษากัน 

ประธาน  :  ไมเปนไร คงไปได ก็คงจะมีสรุปผลการสัมมนา ๓ อัน ทานดูแลวเปนอยางไร 

นายวรพจน วงศสงา  :  ผลการสัมมนาทีส่รุปมานีก้็ไมไดสรุปเปนประเด็น เปนการยอเอา 

ความเห็นของนักวทิยากรแตละทานมาก็เรียกวา ผูอานก็ตองไปคิดวามันเปนอยางไร แตวาเนื่องจากวา มัน

จํานวนนอยกค็ิดวาคงไมอยากในการที่ผูดูจะหยิบไปใชประโยชน ผมกค็ิดวาขออนุญาตเสนอไปอยางนี้  

แลวมันมีอีกอนัหนึ่ง ซึ่งเปนการคุยกนัก็คอื ระบบการเลอืกตั้งสภาผูแทนราษฎร ความจริงผมรอทานอาจารย

นครินทรมา เพื่อที่จะพิจารณาเสนอเรื่องนี้ แตวาเหน็ทานยงัไมมาแลวเวลากน็านไปก็อยากจะขออนุญาต 

ประธาน  :  ผมขออนุญาตคือสรุปผลการสัมมนา ๓ เร่ือง ทานเสนอวาใหสงไปได 

นายวรพจน วงศสงา  :  ครับผม  

ประธาน  :  แตที่ประชุมเห็นอยางไรครับ เชิญครับ 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ทานประธานคะ ผลสัมมนาอยางทีท่านวัชราพูดเมื่อกีว้าเราคง

ไมตองสงหรอกคะ เพราะทีม่าอํานาจหนาที่ของวุฒิสภานัน้เราก็ขมวดสรุปผลงานของสัมมนาลงไป 
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ใน Paper ที่สงไปแลว เพราะฉะนัน้มนัรวมอยูแลว อันนีเ้ปนขอมูลที่ใหพวกเราไดเขาใจเทานั้นวา ทีม่าที่ไป

ของเอกสารทีส่งไปนั้นคืออะไร เพราะฉะนั้นคงไมจําเปนหรอก เพราะวาสรุปไมเอาคนพูดคนไปทาํ 

มาพูด แตสรุปยอดแลวเปนอยางไรก็สงไปแลว อันนี้คงไมตองสงแลว 

  ประธาน  :  เหน็ดวยไหมครับ   

  นายวรพจน วงศสงา  :  เหน็ดวยครับ 

ประธาน  :  ทานกรรมาธิการมีความเห็นเปนอยางอืน่ไหมครับ คือ เราสงไปแลวขณะนี ้

สงผลงานทางวิชาการเรื่องทีม่าและอํานาจหนาที่ของวุฒสิภาที่เหมาะสมกับการยกรางรัฐธรรมนูญป 

๒๕๕๐ สรุปผลงานทางวิชาการ เร่ืองการเลือกตั้งแบบสัดสวน ส่ิงทีเ่ราไมมีอันนีก้็คือเร่ืองของสิทธิเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทย เรายงัจะรออยูหรือเปลาก็ไมรู เขาใจวาเรารายงานไวแลว 

  นายวรพจน วงศสงา  :  สิทธิเสรีภาพผมคดิวาที่สงสรุปมานาจะใชได ถาจะสงก็สงได 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้สรุปวาจะสงสรุปผลการสัมมนานี้ไปนะครับ ทนีี้ถาเราสงผลสรุป

สัมมนาอันนี้ไปแลวอีก ๒ อัน ไมสง 

  นายวรพจน วงศสงา   :  อันอื่นเราสงสรุปไปแลว 

  ประธาน  :  อันนัน้ผลงานทางวิชาการฝายเลขานกุารเหน็อยางไรครับ 

  นายอรุณ ลายผองแผว  :  ผมเหน็วา ความเปนไปไดนาจะสงเฉพาะเรื่องที่เรายัง 

ไมเคยสงเลย คือ เร่ืองสิทธิและเสรีปวงชนชาวไทย เพราะอีก ๒ เร่ือง เราไดสงสรุปความเหน็ไปแลวครับผม 

  ประธาน  :  เราก็เอาเฉพาะเรื่องอันนี้สงไปสรุปผลการสัมมนาเรื่องนี้นะครับ  

มีอีกอนัที่สงไปแลวที่เราเหน็ดวยคือ ผลการศึกษาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภาทีท่างคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญไดเสนอไว เชิญครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานครับ เนื่องจากที่ผมกราบเรียนแลวมันจะมีเร่ืองหนึ่ง

ซึ่งยงัไมไดพูดกันเลย ก็คือเร่ืองวิธกีารเลือกตั้งแบบสัดสวนที่เสนอไปนัน้ แตเพยีงเรื่องหลกัการวา การ

เลือกตั้งแบบสดัสวนดีอยางไร และจะทาํจริง ๆ ทําอยางไรยังไมไดลงไปตรงนั้น กระผมเตรียมเอกสารมารอ

ทานนคริทร ทานกย็ังไมมาจะเปนไดไหมถาผมจะขอสงเอกสารนี้ใหคณะกรรมาธิการคณะใหญพจิารณา 

ไปเลย 

  ประธาน  :  ไดครับ ถาเปนเอกสารที่ผานกจ็ะใหสงไปที่สภารางรัฐธรรมนูญใชไหมครบั 

หนาไหม ส้ัน ๆ ไดไหม ถาเห็นดวยเราก็สงไปเลย 

นายวรพจน วงศสงา  :  ผมจะใหเอกสารแตละทาน เสร็จแลวก็ผมจะ Brief ความ 
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เห็นครับ ทุกทานไดแลวใชไหมครับ เร่ืองระบบการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร จะตางกันตรงที ่

จํานวนครับ  

  ประธาน  :  ส้ัน ๆ นะครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  คือที่ผมเสนอนีท้ีอ่าจารยเกริกเกียรติเสนอนั้น ก็ถือเปนการเลือกตั้ง

สัดสวนเกือบจะสมบูรณเพราะวาครึ่งตอครึ่ง แตที่ผมเสนอมานี้เปนการประนีประนอมวา ถาหากวาทาง 

ฝายกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเหน็วายังจะคงการเลือกตั้งแบบ Plurality เอาไวจะเปน ๓๒๐ เขต หรือ 

๔๐๐ เขตก็ตามนะครับ แลวก็ระบบสัดสวนเขามาเพยีง ๘๐ หรือ ๔๐๐ ผมก็เลยสมมุติวามนัเปน ๔๐๐  

บวก ๘๐ เปน ๔๘๐ แลวก็ทาํวธิกีารเลือกตั้งขึ้นมา คือ ๑. การเลือกตัง้แบบแบงเขตนั้น เปนวิธกีารเลือกตั้ง

แบบเดิมเหมือนกับในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ คือเขตเดียว เบอรเดียว ทีต่องเอาเขตเดยีว เบอรเดียว เพราะวา

ตองการเอาคะแนนของผูสมัครในเขตนี้ไปนับเปนคะแนนของทาน ถาหากวาเปนเขตหนึ่งมีหลายคนและ 

ผูมีสิทธิออกเสยีงเลือกตัง้คนหนึง่ลงคะแนนมากกวา ๑ คะแนนมนัจะนําไปคํานวณอยางนัน้ไมได จึงขอ

เสนอเปนเขตเดียว เบอรเดียว 

แลวก็ขอ ๒ นาํคะแนนของผูสมัครเลือกตั้งในเขตของแตละพรรคมารวมทัง้ประเทศเปน 

คะแนนของพรรคนั้น ๆ แลวเอาคะแนนของพรรคตาง ๆ นี้มาเปรียบเทยีบดูวาประชาชนใหความนยิมของ

เขาเปนสัดสวนกี่เปอรเซน็ต ๆ จะถือวาคะแนนนิยมกี่เปอรเซ็นตของประชาชนตอพรรคนั้น ๆ คือตัวเลขที่เขา

สมควรจะไดทีน่ั่งในสภาเทานั้น ๆ เปนสัดสวนเทานัน้ แตวาเนื่องจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตยังคงใชเสียง

ขางมากอยู พรรคใดไดที่ ๑ ไปกอนในเขตนั้น ถงึแมวาจะเกินจากคะแนนนิยมที่ตั้งเอาไวนีท้ี่คํานวณมาไดนี้

ก็ตองยอมใหเขาไดไป สวนพรรคที่ขาดจึงนําเอาจํานวน สส. แบบสัดสวนที่เหลืออยู ซึ่งเราจัดไวอาจจะ ๘๐  

หรือ ๑๐๐ มาเฉลี่ยแบงใหเพื่อใหข้ึนไปหาเปา ผมไดแสดงการคํานวณเอาไวใหอยางนี้โดยสมมตุิวามพีรรค 

๔ พรรค แลวก็มีเขตเลือกตัง้ ๒๐ เขต ตามตารางสมมตุิวามีเขตเลือกตั้ง ๒๐ เขต มีผูออกเสียงใน 

แตละเขตนั้น ๑๐๐,๐๐๐ คน คะแนนที่ ๑ ๓๕,๐๐๐ คะแนน คะแนนที่ ๒ ๓๔,๐๐๐ คะแนน ที่ ๓ ๒๐,๐๐๐  

ที่ ๔ ๑๑,๐๐๐ สมมุติวาพรรคที่ ๑ ไดคะแนนที่ ๑ ใน ๑๔ เขตคือ ๓๕,๐๐๐ คะแนน ๓๕,๐๐๐ คะแนน ๑๔ 

เขต เขต ๑ ถึง ๑๔ พรรคที่ ๒ ไดที่ ๑ ใน ๔ เขต คือเขต ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ พรรคที่ ๓ ไดที่ ๑ ใน ๒ เขต คือเขต 

๑๙ เขต ๒๐ ชวยดูที่ตารางครับ สวนพรรคที่ ๔ นัน้ ไดแตที่ ๒ ที ่๓ ที่ ๔ ไมไดที่ ๑ เลย จึงไมได สส. ในเขต

เลย คิดแลวจาํนวน สส. ทีพ่รรคที่ ๑ ได เปน ๕๘.๓๓ เปอรเซ็นต ตอนคิดเปนเปอรเซน็ตนี้เอาจํานวน สส.  

ทั้งจากเขตและแบบสัดสวนมารวมให กจ็ะเปนวาคะแนนของเขาที่เขาไดคะแนนรวมของพรรคที่ ๑ 

๕๕๖,๐๐๐ คะแนนเปน ๒๗.๘ เปอรเซน็ต ของคะแนนจากผูมาออกเสยีงทัง้หมด แตวาได สส. ๕๘.๓๓ 

เปอรเซ็นต พรรคที่ ๒ คะแนน ๒๔.๒๕ เปอรเซ็นต แตได สส. ๑๖.๖๖ เปอรเซ็นต พรรคที่ ๓ คะแนน ๒๒.๓ 

เปอรเซ็นต ได สส. ๘.๓๓ เปอรเซ็นต พรรคที่ ๔ คะแนน ๒๕.๖๕ เปอรเซ็นต แตได สส. ๐ เปอรเซน็ต ทีนี ้
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อันนี้คือผลของการเลือกตั้งแบบ Plurality คือ แบบเสียงขางมากตามเดิม จะเห็นไดวาคะแนนที่ไดไมสะทอน

กับจํานวน สส. ที่ไดมนัขึ้นอยูกับวาใครจะไดที่ ๑  

                      

          - ๔/๑ 
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เราจึงเอามาชดเชยโดยเอา สส. แบบแบงเขตที่มีอยูมาเฉลี่ยให โปรดดูหนา ๔ ขามมาดูตรงที่จากขอ ๑ ถึง

ขอ ๔ เอา ๒๐ คูณเลย เพื่อใหมันกลายเปนวาเขตเลือกตั้งมี ๔๐๐ เขตนะครับ ที่ผมทําตารางไว ๒๐ เขตนัน้

เอา ๒๐ คูณมนัก็เปน ๔๐๐ เขต สส. แบบสัดสวนจาก ๔ คนก็เปน ๘๐ คน สภาก็ประกอบดวย สส.  

๔๘๐ คน คือ ๔๐๐ จากเขต และ ๘๐ คนจากสัดสวน 

 พรรคที่ ๑ สส. ไดที่นัง่ไปแลว ๑๔ คูณ ๒๐ ก็คือ ๒๘๐ คนที่เขาชนะไปแลว จํานวน สส. ที่

ควรไดตามเปอรเซ็นตคะแนน ๖.๖๗ คูณ ๒๐ มนัก็จะได ๑๓๓.๔ คน ที่เขาควรจะไดนะครับ แตเขาไดจริง 

๒๘๐ พรรคที่ ๑ จาํนวน สส. ที่ควรไดเพิม่ตามสัดสวนจงึไมมี เพราะถอืวาเขาไดไปแลว 

 พรรคที่ ๒ ไดที่นัง่จากเขตแลว ๔ คูณ ๒๐ คือ ๘๐ คน จาํนวน สส. ที่ควรไดตามเปอรเซ็นต

คะแนน ๕.๘๒ คูณ ๒๐ ก็เปน ๑๑๖.๔ คน เพราะฉะนั้นจํานวน สส. ทีค่วรไดเพิ่มตามสัดสวนก็คือ  

๑๑๖.๔ ลบ ๘๐ มีเลข ๑ อีกตัวนะครับ ๑๑๖.๔ คือจํานวน สส. ที่ควรไดตามเปอรเซน็ตคะแนน  

๑๑๖.๔ ลบ ๘๐ ก็คือ ๓๖.๔ คน 

 พรรคที่ ๓ ไดที่นัง่จากเขตแลว ๒ คูณ ๒๐ ก็คือ ๔๐ คน จํานวน สส. ทีค่วรไดตาม

เปอรเซ็นตคะแนน ๕.๓๕ คูณ ๒๐ ก็คือ ๑๐๗ คน จาํนวน สส. ที่ควรไดเพิ่มตามสัดสวนจงึเปน ๑๐๗ ลบ 

๔๐ ก็คือ ๖๗ คน 

 พรรคที่ ๔ ไดที่นัง่แลว ๐ คณู ๒๐ คือได ๐ ไมมีเลยนะครับ ไมใช ๐  ๘๐  ๐ คน  

๐ เปอรเซน็ต จํานวน สส. ทีค่วรไดตามเปอรเซ็นตคะแนน ๖.๑๕ คูณ ๒๐ เทากับ ๑๒๓ คน จํานวน สส.  

ที่ควรไดเพิ่มตามสัดสวนก็คอื ๑๒๓ ลบ ๐ ก็คือ ๑๒๓ คน  

 เพราะฉะนัน้จาํนวน สส. ที่ควรจะนาํมาเพิม่ใหพวกนี้ ถาจะใหไดเปนธรรมตามหลักการ 

จริง ๆ ก็คือ ๒๒๖.๔ ทีน่ั่ง แตวาทีน่ัง่จริง ๆ เรามีอยูแค ๘๐ เทานัน้ เพราะวา ๑๑๖ ทีน่ั่งนั้น ถกูพรรคที่ ๑  

กลืนเขาไปแลวในการเลือกตั้งแบบเขต จึงเหลือ ๘๐ ทีน่ั่งมาใหแบงกนั กเ็อามาคํานวณแบงตามสัดสวน 

ที่พรรคเหลานัน้ควรจะได อยางพรรคที่ ๒ เขาควรจะได ๓๖.๔ คน ก็เอา ๓๖.๔ คูณ ๘ หารดวย ๒๒๖.๔ คือ

จํานวนทั้งหมดก็จะไดมา ๑๒.๘๖ คน เราเอาไวคิดปดเศษทีหลงั พรรค ๓ ได ๖๗ คณู ๘๐ ก็คือเขาสมควร 

จะได ๖๗ คนก็เอามาคูณ ๘๐ ที่มีอยู หารดวย ๒๒๖ คือจํานวนทั้งหมด ก็จะได ๒๓.๖๗ นะครับ พรรคที่ ๔ 

สมควรจะได ๑๒๓ คน แตวามีเพยีง ๘๐ ก็ ๑๒๓ คูณ ๘๐ หารดวย ๒๒๖.๔ ก็จะออกมา ๔๓.๔๖ ทีนี้เมื่อมา

พิจารณาเศษของคน เราเอาจํานวนเต็มบวกเสียกอน ๑๒ บวก ๒๓ บวก ๔๓ มนัได ๗๘ คนมนัขาดอีก  

๒ คนจงึจะครบ ๘๐ คน ก็เอาไปเพิ่มใหคนที่มีเศษสงู ก็คอืพรรคที่ ๒ มีเศษ .๘๖ นี่ก็เอาไปเสีย ๑ คนก็เปน 

๑๓ คน พรรคที่ ๓ มีเศษ .๖๗ ก็เอาไปอกี ๑ คนก็เปน ๒๔ คน สวนพรรคที่ ๔ เศษนอยกวาเพื่อนและไมมีคน

เหลือแลวก็เอา ๔๓ คน รวมแลวก็คือ ๘๐ คน เมื่อมาสรุปจํานวน สส. ที่ไดทั้งเขตและสัดสวน จึงเปนวา

พรรคที่ ๑ ได สส. จากเขต ๒๘๐ คน จากสัดสวนไมมีเพราะวาตัวไดไปแลว รวมก็เปน ๒๘๐ คน พรรคที่ ๒  
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ได สส.๘๐ บวก ๑๓ ตามที่คาํนวณไดมาก็เปน ๙๓ คน พรรคที่ ๓ ได สส. ๔๐ บวก ๒๔ ก็เปน ๖๔ คน  

พรรคที่ ๔ ได สส. ๐ บวก ๔๓ ก็เปน ๔๓ คน รวมแลวกเ็ปน ๔๘๐ คน ตามทั้งหมดนะครับ นี่คือวิธกีาร

เลือกตั้ง 

 สําหรับวธิีการเลือกตั้งนัน้ก็คอืผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ลงคะแนนเบอรเดียวใหกับคน 

ซึ่งสมัครในเขต แลวคะแนนนั้นไปเปนคะแนนของพรรค ทีนี้สําหรับบัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเอามานัน้  

ใหแตละพรรคสงบัญชีรายชือ่ตามลําดับหมายเลขนะครับ ชื่อนี้จะซ้ํากนักับผูที่ลงในเขตกไ็ด เพราะวาโอกาส 

ซึ่งเขาจะแพในเขต แตวามาไดตามบัญชสัีดสวนกย็ังมอียู และใหสงบัญชีไดเปน ๔ เทาของจาํนวน สส.  

แบบสัดสวนทีม่ี เชน ๘๐ เขาจะสงบัญชี ๓๒๐ ก็ได สําหรับของเยอรมันนัน้ บัญชีสัดสวนเขาไมจาํกัดเลย  

สงมาเทาไรก็ได เพื่อวาคนซึง่ไดรับเลือกตั้งในเขตแลวกตั็ดออก เลื่อนคนที่ยงัไมไดข้ึนไป ก็สามารถที่จะมี 

สส. แบบสัดสวนเขาแทนที่สํารองกนัตลอดเวลา ของเยอรมันนัน้ไมจํากัดจํานวนเลย แลวก็มนัมี

ปรากฏการณที่วา มีรัฐมนตรีตางประเทศคนหนึ่งของเยอรมัน ซึง่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตางประเทศนาน 

รูสึกจะเปนรอง อังเดร เกรวคิ โกมิโก คนเดียวเทานั้น ทานผูนี้ไมเคยชนะการเลือกตัง้ในเขตเลย แตวาไดเปน 

สส. จากสัดสวนนี้มาตลอด และไดทําคุณประโยชนใหกบัเยอรมันอยางมากมาย เพราะฉะนั้นนักการเมือง

ของเราซึ่งจะแพในเขต แตวาจะเปนคนซึ่งมคีวามสามารถสรางคุโณปการใหกับประเทศชาติ ก็สามารถจะ

เขามาไดโดยแบบระบบสัดสวนอยางนี้  

 ประธาน  :  ทานวรพจนนิดเดียวครับ ก็คืออันนี้เปนที่ทานทาํใชไหมครบั ก็เปนประโยชน

ทีเดียวผมคิดวา แตอยากเรียนถามนิดเดียววา ในคณะอนกุรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศ 

ไดดูแลวใชไหมครับ 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  คุยกันอยางนี้ แตยังไมทาํ Paper ออกมา หาเวลาที่จะทํา Paper 

มาพิจารณากนัก็ไมได ผมทาํมาวันนี้จะรอใหทานอาจารยนครินทรพิจารณา ทานก็ยงัไมมา ก็เลยเสนอเขา

มาเองกอน 

 ประธาน  :  คงตองผานอนกุรรมาธิการเสยีกอนกระมังครับ ผมคิดวา 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  ก็ถามีเวลาก็อยากจะทาํเชนนัน้ 

 ประธาน  :  ทานวาอยางไรครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็เปนวิธีคิดซึง่คงจะตรงกนักับกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

สวนหนึง่นะครับ เพราะวาประเด็นของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่เสนอวิธีเลือกตั้งแบบนีก้็เพราะวา

ตองการเปลี่ยนระบบการเลอืกตั้งใหความสําคัญกับเสียงทกุเสียง เสยีงที่เลือกไปแมวาจะไมไดรับเลือกตั้ง

แลวก็มีความหมาย ก็เปนวธิีคิดแบบเดียวกันอาจจะแตกตางกันตรงจาํนวนนะครับ ผูที่เสนอในกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ อันนีย้ังไมมีขอยุตินะครับ ทางโนนก็ ๒๐๐ : ๒๐๐ ครับ รวมเบด็เสร็จแลวก็จะเปน ๔๐๐  
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ผมคิดวาถาเราไดทําตามแบบวิธีของเรา คอืผานอนุกรรมาธิการแลว แลวก็สงไปได กเ็ปนประโยชนในการ 

ที่จะไปรวมกับทางโนน เพื่อจะไปประกอบการพิจารณาไดครับ 

 ประธาน  :  คือเราจะมีการประชุมอีกอาทิตยหนานะครับประมาณนัน้ ถาอยางไรทานเรง

เสียหนอย เราจะไดเขาคราวหนาแลวสงไปเลยนะครับ แตวาครั้งนีม้ันยงัไมผานพิธกีาร เราก็ขอความกรุณา

ไวกอนครับ เชญิทานวนิัสครับ 

 นายวนีัส  มานมุงศิลป  :  ขออนุญาตทานประธานครับ อาจารยวรพจนครับ ผมเรียนถาม

นิดหนึ่งครับ เปนความรู ที่ระบบอาจารยไดกรุณานําเรียน มนัมีคะแนนทีท่ิ้งไหมครับอาจารยครับ แบบ 

ขางหลงัสุดมีแบบทิ้งน้ําไหมครับ 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  ไมมีครับ 

 นายวนีัส  มานมุงศิลป  :  เก็บหมดทุกแตมใชไหมครับ 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  เก็บหมดทกุแตมเลยครับ 

 นายวนีัส  มานมุงศิลป  :  ถาอยางนัน้ก็แสดงวาจาํนวน สส. เราตองเปดปลายไว  

 นายวรพจน  วงศสงา  :  มิได เรากาํหนด สส. นัน้ตายตัวเลย ถาสมมุติ ๔๘๐ ก็คือ ๔๘๐ 

เราจะเอา ๔๘๐ ตั้ง แลวสิง่ทีส่มควรจะไดเทาไร เอามาคาํนวณกับ ๔๘๐ นี้ทัง้สิ้น แลวหมนุลงไปสู ๔๘๐ 

ทั้งสิน้ครับ 

 ประธาน  :  ขออนุญาตนิดเดียว เพราะเราไมมีเวลาแลว เพราะความจริงมันมีติดประชุม

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอยู ขอนิดเดียววา สําหรบัเร่ืองนี้เราก็เห็นวาเปนเรื่องดีทีท่านทาํมา แตวายัง 

ไมผานขั้นตอน ฉะนัน้ขอความกรุณาทําขัน้ตอนใหครบถวน แลวเรากค็งจะเสนอไปนะครับ ขอความกรุณา

นิดหนึ่ง คราวนี้มันมีเร่ืองคางของคณะอนกุรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศ ที่จะดูจากคราวที่แลว

วามนัสรุปการวิเคราะหการรบัฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนญู ซึ่งคราวที่แลวก็ดูคราว ๆ และใช

ถอยคํา ผมแนะนําใหไปปรับปรุง แตวามาปรับปรุงครั้งนีแ้ลว ผมอานแลวผมยงัไมคอยสบายใจ อยากจะ

ถามที่ประชุมวาเห็นอยางไร เชิญทานวิชัยครับ 

 นายวิชัย  รูปขําดี  :  ขอบคุณทานประธานครับ ขอบคุณที่ผมไดอานดวยนะครับ คิดวา

อยางนี้ครับ จริง ๆ แลวการรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้ เรากไ็ดทํารายงานเสนอสภารางรฐัธรรมนูญไป

เรียบรอยแลว แลวก็ไดนําเสนอโดยการรายงานโดยตรงดวย เพราะฉะนั้นความเหน็ของผมก็คือวา 

ไมจําเปนตองไปสรุปการวิเคราะหเชนนี้อีกนะครับ ไมตองสง 

 ประธาน  :  คือก็คงจะตองดวูาเราจาํเปนจะตองสงไปไหม การสรุปผลการวิเคราะหอันนี ้

เชิญทานมานจิครับ 
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 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ก็อานดูแลวนะครับ ขอมูลที่เราไดมันอาจจะไม

ตรงเสียทีเดยีว ไมตรงกับความเห็นของ ๑๒ องคกร และบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เพราะวาผมคิดวาความเห็น 

ของ ๑๒ องคกรนั้น นาจะถอืฉบับที่เขาสงสภานั้นเปนเกณฑมากกวาทีเ่ราจะไดขอมูลมาจากพรรคอื่น  

แลวก็เทาที่ผมดูแลว ที่เขาสงสภามา แลวสภาสงมาใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น ลวนแตเปน

ความเห็นขององคกรทัง้นัน้เลย ไมมีความเห็นของปจเจกบุคคลในองคกรนั้นเสนอเขามาเลย เพราะฉะนั้น

อันนี้ไปบอกเขาวาเปนความเห็นสวนบุคคล ซึ่งมนัไมตรงกับขอมูลที่ไดรับเปนทางการครับ 

 ประธาน  :  กค็งไมเปนไรครับ คืออันนัน้เปนเรื่องที่กรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญไดดําเนนิการไป แลวก็ไดมีการรายงานสภาแลว อยางที่ทานวิชัยไดกลาวถงึ  

สวนอนันี้ผมคิดวาเปนเรื่องทีเ่รานาจะไมจําปนจะตองสงไปนะครับ ทานกรรมาธิการเหน็เปนอยางอื่น 

ไหมครับ เชิญครับ  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมมีประเด็นครับ 

 ประธาน  :  เร่ืองนี้มนัคงจบ ทานประเด็นอะไรครับ เปนเรื่องอื่น ๆ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เร่ืองอื่น ๆ คอืกราบเรียนครับที่ทานประธานไดเรียนถาม 

ทางฝายสารสนเทศวา ที่เราจะจัดสัมมนาควรจะจัดใหเสร็จภายในวนัที่ ๓๐ มถิุนายน ซึง่ในหัวขอที่จัด

สัมมนามันมี ๑๐ หวัขอ ประมาณนี้นะครบั ทนีี้ผมอยากจะเรียนถามทานวรพจนวา ผลงานทางวชิาการ 

ของใครครับ ที่จะมกีารสัมมนานะครับ 

 ประธาน  :  เขาใจวามันแยกกันนะครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แยกเปนของทานวรพจนหรือเปลาครับ ของทานมาลนิ ี

หรือครับ 

 นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  คืออยางนี้คะ คณะอนุกรรมาธิการของเรา 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไมมีจัดสัมมนานะ 

 นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ไมใชสัมมนาคะ ดิฉันมองวาในรัฐธรรมนญูฉบับนี้เอามา

ชําแหละแลว ตองพูดถงึอะไรกันบาง ก็เหน็วาหวัขอที่จะตองทาํผลงานวิชาการ โดยเอาอาจารยที่เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางใดทางหนึ่งทีท่านมีอยูนี้ อยางเชน การออกเสียงประชามต ิอาจารยคนงึนิจก็มีความชาํนาญ 

ทางนี้อยู ก็จะมาชําแหละวา นาจะเปนอยางไร แลวเอาหลักฐานอางอิงจากวิชาการที่อ่ืนมารวบรวมเปน

เอกสารเปน Paper เอามาใหคะ อยางนอยก็ไดสัก ๑ เลม เพื่อเปนอนสุรณวา โอ.เค. ทีมของเราไดทํางาน

ทางวิชาการอยางนี้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมด ไมไดเปนสัมมนาคะ 

  

                    - ๕/๑  



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมรนญู และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นวพร ๕/๑ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตเรียนถามคุณมลนิีวา ๑๐ หวัขอนี้ทานประสงคจะ

ทําทั้ง ๑๐ หัวขอใชไหมครับ 

  นางมลนิี สุขเวชชวรกิจ  :  ถูกตองคะ   

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กาํหนดแลวเสรจ็ภายในกีว่นั 

นางมลนีี สุขเวชชวรกิจ  :  ก็นัง่คุยกับทานมานิจอยูวา ถาเผื่อวากอนวันที่ ๑๑ มิถนุายน คง 

จะไดประโยชนนอย ถาเผื่อเสร็จกอนนะคะ ก็สามารถทีจ่ะมาเปนขอมลูมีประโยชนในการที่จะเสนอนะคะ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ถามทานมาลนิวีา เมื่อมนัมีกรอบบังคับวา กับผลงานทาง

วิชาการที่จะเปนประโยชนมันตองใหทนัเวลา ขออนุญาตทานมาลนิีวา เราควรจะทาํทนัไหม หรือวาเรา 

ควรจะทาํเพยีงเลมหนึง่เลมใดที่จะทาํจริง ๆ เพราะวาถาเราทําเลยเวลา ผลงานตรงนี้มันก็จะเกิดไม

ประโยชนนะครับ 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ก็คิดอยูวาวันนี้จะหาทางพบอาจารยนครินทรใหไดนะคะ   

และเราก็เขาใจวาการที่จะเขาถึงทานผูเชีย่วชาญทัง้หลายเหลานี้ แลวไปบอกใหทานทาํใหเสร็จเวลานัน้ 

เวลานี้ก็คงจะตองใชความพยายามมาก เขาก็ตองใชลูกศิษยลูกหามาก 

ประธาน  :  ๑๐ หัวขออยูในเลมเดียวกันหรือวาอยางไรครับ 

นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  หัวขอหนึง่ก็จะมาประมาณสั้น ๆ เสร็จแลวก็จะมารวบรวม 

เปนเลมใหญเลย เพื่อเปนผลงาน 

ประธาน  :  ตั้งใจจะเปนเลมเดียวใชไหมครับ ๑๐ หวัขอ 

นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ใชคะ 

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ถาไมทนัก็ไมทํานะ ทานมาลินคีุยกับทานนครินทรแลว  

คุยกับใครตอใครที่มีสวนตรงนี้วาทาํทนัไหม ถาทนักท็ํา ถาคุยแลวไมทนัก็ไมทํา เทานั้น เอาอยางนั้นนะ 

นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ขออยาใหมนัชัดเจนขนาดนัน้ไดไหมคะ ส่ิงใดที่เปน 

ประโยชนมาก ๆ ใหทํา กท็ําใหทนั แตส่ิงใดที่เปนประโยชนที่ลองลงมาที่คณะอนุกรรมาธิการ คือพูดจริง ๆ 

แลวทานคณาจารยกวาจะไดสรุปออกมาไดเปน ๑๐ หวันี้ ทานก็คิดอยูมากเหมือนกัน อยางนอยก็ทํา

ประโยชนในอนาคตไดนะคะ 

  นายเสริมศักดิ ์วรดิษฐ  :  ทานคิดวา จะทําทั้งหมดหรือวาจะเลือกทําเทาที่ทนัครับ 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  เอาเทาทีท่าํได เพราะอยางไรตองเรียนปรกึษาทานกอน 

  ประธาน :  เชญิทานมานิจครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ มีอีกอนัหนึ่งซึง่ควรจะพูดกันวันนี้ก็คือวา ให

เสร็จในวนัที่เทาไร นาจะพูดใหเสร็จวนันี ้



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมรนญู และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นวพร ๕/๒ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ขณะนี้มนัเปนอยางไร ผมก็ยงัจับเร่ืองไมแน 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  หัวขอนี้อยางที่เราเรียนตั้งแตเร่ิมตนประชมุวาก็จะ 

เพื่อประโยชนในการรางรัฐธรรมนูญ คราวนี้ประเด็นมันอยูตรงที่วาทานมานิจไดถามวา ควรจะกาํหนดกรอบ

เวลาแลวเสร็จเมื่อไร ผมก็คดิวาควรจะตองเสร็จใหทันภายในวันที่ ๑๐ มิถนุายน เพือ่จะเปนประโยชน 

ถาอยางนั้นวนัที่ ๑๑ มิถนุายน ไปถงึวนัที ่๓๐ มถิุนายน เปนวนัที่เราจะอภิปรายในสภาที่ตกลงกันไมได  

ถาเลยเวลาตรงนัน้ มนัก็ไมเกิดประโยชนในการรางรัฐธรรมนูญเลย เราก็มาคุยกันตรงนี ้คือเราคุยกนัไดวา

ควรจะเสร็จเมือ่ไรเปน Lock เวลา ถึงจะเหมาะสมนะทาน เพื่อจะใหเกดิประโยชนกับที่ประชุมหรือวาในสภา

รางรัฐธรรมนญูหัวขอทางวชิาการ แตวาคงจะไมหมายถึงวา พนวนัที ่๓๐ มิถนุายนไปแลว คงจะไมหมายถงึ

อยางนัน้ เพราะวาพนไปแลวไมเกิดประโยชน แตก็อยูที่วาที่ผมมีตัวตั้งวันที่ ๑๐ มิถนุายนเปนตวัตั้ง ทีน่ี้ถา

เกิดมีทานอืน่เห็นวาเปนวันอืน่กน็าจะเสนอความคิดมานะครับ 

  ประธาน  :  เชญิทานประวทิยครับ 

  นายประวทิย ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ ผมวาอนัโนนที่เขาคิดด ีเขาก็คํานึกถึงกรอบ

เวลาอะไรดวย และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ใหเขาไปทํา 

  ประธาน  :  ผมกําลงัมองวาหนาทีเ่ราทาํใหใคร ผมวาหนาที่เราทําใหสภา ทาํให 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสภา เพราะฉะนัน้อํานาจหนาทีท่ั้งหมดมันเปนเรื่องของการทําใหสภา 

ไมใชทําเพื่อเปนความรูแกประชาชน แนละถาเราทําใหสภาแลว เปนความรูประชาชนดวย ถูกตอง แตไมใช

วาสิง่ทีท่ําไมเปนประโยชนแกสภาแลว เรายังทําตอ เชิญทานมานิจครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานมีประเด็นซึ่งนาพจิารณาประกอบในเรื่องนี้อยู 

๒ ประเด็น 

  ประเด็นหนึ่ง ชื่อของเรา สภารางรัฐธรรมนญู เมื่อทาํรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สภานี้กห็มดไป 

  อีกประเด็นหนึง่คือวา อนกุรรมาธิการก็ดี กรรมาธิการก็ดจีะตองสลายตัวไป 

เมื่อทํารัฐธรรมนูญเสร็จแลว และหลังจากนัน้ใครจะมหีนาทีม่าเซน็เบิกอะไรตออะไร อันนี้ใหคิดดวยนะครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อาจจะเบกิไมได 

  ประธาน  :  ฝายเลขานุการวาอยางไร 

  นางมาลนิี สุขเวชวรกิจ  :  ไดปรึกษาสํานกัการคลังไวลวคะ คุยกันแลว คือทานมี Sign 

Contract กอนวาทานจะตองมา Sign Contract 

  ประธาน  :  สมมุติเรา Sign Contract งานนี้ไปเสร็จเอาเดือนตุลาคม หรือเสร็จเอาเลย

เดือนสิงหาคม 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมรนญู และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นวพร ๕/๓ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  คือไมถึงขนาดนั้นหรอกคะ เพราะวาก็คงจะเรงนะคะ จะ

พยายามใหเสร็จภายในวนัที ่๑๑ มถิุนายนนี้แหละ 

  ประธาน  :  ไหวหรือ ถาไหวผมรับใหเลย วันที่ ๑๑ มิถนุายน ๑๐ วนัครับ 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  เขาคงจะมเีปาหมายอยูในใจอยูแลว วาใครทําอะไร เขียนอะไร 

  ประธาน  :  ถารับวันที่ ๑๑ มิถุนายน สัก ๑๐ หวัขอ ผมยอมเลย แตวาถาไมได วันที่ ๑๑ 

มิถุนายนตัดหมด หวัขอที่ไมไดมาในวนัที ่๑๑ มิถนุายน ผมยอมรูสึกผมจะเปนคนเซน็สัญญาดวยซ้ําไป ใช

ไหมเจาหนาที ่เพราะฉะนั้นขอ Dateline วาถาเสร็จวนัที่ ๑๑ มิถนุายน ผมเซ็นสัญญาให แตถาไมเสร็จวันที่ 

๑๑ มิถนุายน ผมไมเซ็นสัญญาใหนะครับ 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ขออนุญาตรับไปคุยก็แลวกนันะคะ 

  นายประสงค  :  ขออนุญาตเปดทางใหคณะทํางานเขาหนอย เสร็จเทาไรก็เอาเทานัน้ขอ 

Dateline วันที ่๑๑ มถิุนายน 

  ประธาน  :  ขอ Dateline วันที ่๑๑ มถิุนายน ขอเปนมตอิยางนัน้นะครบัไดไหมครับ ถา

เสร็จวันที่ ๑๑ มิถุนายน ผมเซ็นสัญญาให หัวขอทีเ่ซ็นสญัญา แตถาไมเสร็จถือวาคณะกรรมาธิการไมอนุมัติ

นะ มีเร่ืองอื่น ๆ หรือไมครับ คราวหนาเกี่ยวกับการตรวจรางทานมานิจ เพราะเราตองตรวจเปนครั้งสุดทาย

รางรัฐธรรมนญู 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ เทาที่เราหารอืกันคราว ๆ วา 

คือคณะตรวจรางก็จะประชมุกันบายวันที ่๘ มถิุนายน แลวก็เชาวันที ่๙ มถิุนายน เพราะฉะนัน้คณะนี ้

จะเปนไปไดไหมครับวา ประชุมเชาวนัที ่๙ มิถนุายน คืออนุกรรมาธกิารของผมจะทาํงาน ๒ วันเลย 

  ประธาน  :  วนัที ่๘ – วันที่ ๙ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  บายวันที ่๘ และเชาวนัที ่๙ คณะนี้มาประชุมตอนบายของ 

วันที่ ๙ 

  ประธาน  :  ผมไมมีปญหาอยางที่ตกลงไวเดิมวา อนุกรรมาธิการจะประชุมเวลา ๘.๓๐ 

นาฬิกา แลวกน็ี่จะทํา เวลา ๙.๓๐ นาฬกิาใชไหมครับ แตวาทานเคยพดูอีกที หลังจากนัน้พูดถงึวนัที่ ๑๐ 

เพราะวา 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  วันที่ ๑๐ จะสงรางใหกับ สสร. เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เอาอยางนี้ดี

ไหมครับ ประชุมกันวันที ่๙ เสียกอน กาํนดวันที่ ๙ 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมรนญู และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นวพร ๕/๔ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  แลวมีอะไรคอยวากนัอีกที ทานกรรมาธกิารขัดของไหมครับ เราจะประชมุวัน

เสาร เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิา ออกหนังสือนดัไปแลวขอเปลี่ยนเปน ๑๐.๐๐ นาฬกิา ในวนัที ่๙ แลวถาจําเปน

จริง ๆ ก็อาจจะตองอีกวนั ขอบพระคุณมากครับ และขอปดประชุมครับ 

 

                   เลกิประชุมเวลา ๙.๕๐ นาฬกิา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 


